

\*\*\*

Số: 69 -CV/HĐTN

Tuy Phước, ngày 10 tháng 7 năm 2024

"V/v triển khai các hoạt động  
tuyên truyền an toàn giao thông năm 2024"

**Kính gửi: Các cơ sở Đoàn**

Thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TĐTN, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2024, Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông**

- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi Luật giao thông đường bộ, Nghị định 123/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIX); Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 01/5/2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các văn bản khác, trong đó, tập trung tuyên truyền các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm giao thông như lái xe khách, xe tải đường dài; thanh niên trên địa bàn nông thôn; học sinh, sinh viên,...

**- Hình thức:**

+ Lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn định kỳ hàng tháng, quý và năm. Đưa nội dung Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn là tiêu chí thi đua hàng năm và đưa các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên vào đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Các cơ sở Đoàn có giải pháp để quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu nhi vi phạm trật tự an toàn giao thông,

+ Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trực quan như: Clip ngắn, infographic,... để tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội.

+ Tổ chức các hình thức tuyên truyền như: các cuộc thi tìm hiểu kiến thức,

các sân chơi, hội thi theo hình thức sân khấu hóa,...

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền: “An toàn giao thông - trách nhiệm của mọi người”, “Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông”; “Văn hóa giao thông là chủ động nhường đường”; “Ứng xử thân thiện là nét văn hóa của thanh niên khi tham gia giao thông”; “Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy”, “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Có văn hóa giao thông là sống vì cộng đồng”; “Tôi là người lái xe có văn hóa, còn bạn thì sao?”..

## **2. Tiếp tục cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”**

- Nội dung: Vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông gồm: Không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi khi tham gia giao thông; hạn chế sử dụng còi nơi đông người, sử dụng còi đúng thiết kế; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi di chuyển bằng phương tiện giao thông đường thủy; bắt xe, đón xe đúng nơi quy định...

- *Hình thức tổ chức:*

+ Thường xuyên tuyên truyền về các hình ảnh đẹp của thanh niên và người dân khi tham gia giao thông, tuyên truyền về các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do rượu, bia, chất kích thích...

+ Tổ chức các “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, trong đó tập trung Tháng cao điểm về an toàn giao thông.

## **3. Phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các mô hình, phần việc thanh niên trong tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông**

- *Nội dung:* Tập trung thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- *Hình thức tổ chức*

+ Thành lập và duy trì có hiệu quả các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông, sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

+ Rà soát và củng cố các mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” tại các trường học. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên tại các buổi sinh hoạt Chi đoàn, các buổi chào cờ. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền cho học sinh không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

+ Xây dựng mô hình “*Điểm cắt đường bộ - đường sắt an toàn*” tại các đường ngang dân sinh không có rào chắn, nhất là tại các đường ngang tự phát. Tại đó có hoạt động của thanh niên tham gia cảnh báo giao thông, tuyên truyền không vi phạm hành lang an toàn giao thông, không ném đá lên các đoàn tàu.

+ Đảm nhận công trình thanh niên xây dựng các “*Đoạn đường thanh niên tự quản an toàn giao thông*” với các hoạt động tuyên truyền chống lấn chiếm hành lang giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường xây dựng khu phố văn minh, an toàn, xanh - sạch - đẹp.

\* **Lưu ý:** Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng tuyên truyền an toàn giao thông về email Huyện đoàn qua địa chỉ [huyendoantuyphuocbd@gmail.com](mailto:huyendoantuyphuocbd@gmail.com) trước ngày **07/8/2024**.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Công Ý**